

## แม่แผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชย...อย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่า...จริงแม่!!

นำเสนอเมื่อ : 27 ม.ค. 2552



แม่ประชากรชายในโลกนี้จะน้อยกว่าประชากรหญิงหลายช่วงตัวก็เถอะ แต่ก็ไม่วายมีผู้ชายอีกหลาย ๆ คนที่มักจะไม่เห็นด้วยกับขอความนี้ เพราะเห็นวาทถมันเป็นจริง ทำไมเจตตัวถึงใดกลายเป็นหนุ่มโสดแบบไม่ตั้งใจด้วยนะ

งั้นลองมาเช็คดูสิว่าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้กับเขาบ้างหรือเปล่า ...

**เหล่ายาปลาบั้งไม่ได้ขาด** ใ้อัประเภทที่ว่าเฮไหนเฮนั่น เมาไหนมาด้วย แถมยังมีความสามารถพิเศษนั่งคุยปรึกษาปัญหาจิตป่าดะกับน้องหมาข้างถนนได้อย่างเป็นปีเป็นขลุ่ย ทั้ง ๆ ที่น้องหมาที่บ้านอ่อนขอขนมเจตตัวยังไม่รู้เรื่องเลย

**ชอบแปลงร่างเป็นพี่เบิร์ดมันทั้งวีทั้งวัน** อารมณ์ประมาณว่า **ไปไหนมาไหนมักจะมึนหรือและควันเป็นเงาตามตัว** คุณพี่คะ ถึงคุณน้องจะไม่ได้สูบกับคุณพี่ แต่เคยได้ยินมัยว่า **บุหรีมือสอง** (ไม่ได้สูบ แต่อยู่ไกลกับคนสูบและสูดเอาควันไปด้วย) นะมันร้ายแรงกว่าสูบเองหลายเท่าจะคะ รักกันจริงเห็นแกชีวิตหนูบางเออะ

**ไม่ใช่นักแสดงแต่แอดท่าได้โล้** ไหนจะห่วงหล่อ ห่วงเท่แบบไม่เกรงใจเราแล้ว บางคนยังขี้เตะ ชอบแอดทาวาหลอสุด ๆ อีกต่างหาก ผู้ชายฟอร์มเยอะมาก ๆ ก็ไม่ตีนะคะ บางทีมันก็ดูพยายามมากเกินไป จนสาว ๆ เค้าก็อึดอัดใจเหมือนกัน



**ซีทิ่งไม่เป็นเวลา** ที่ตอนอยากให้ซีทิ่ง กลับไม่ซีทิ่ง แต่ตอนที่เธออยากจะทำหวานเสน่ห์ไขว่หนุ่ม ๆ บางคืนทะเลถึงตอมหึ่งแตกขึ้นมา พอดีโกตั้นหมด

**ดีแต่ปาก** ชอบบอวุดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอถึงเวลาเอาเขาจริง กลับพึ่งพาอะไรไม่ได้ **แถมยังชอบอ้างศักดิ์ศรีในเวลาที่ไม่ควรอ้างเป็นประจำ** ง่าย ๆ เลยเวลาหลงทางเนีย ต่อมศักดิ์ศรีที่ไหนไม่รู้ผุดขึ้นมาเต็มไปหมด ทั้ง ๆ ที่เคยปุกถามเจ้าถิ่นเสียก็สินเรื่อง จะได้ไม่ต้องวอนอยู่กับที่เป็นชั่วโมง ๆ หรือ

**ใครว่าแมงเม่ามีแต่ผู้หญิง** **ผู้ชายขาม่าก็มีให้เห็นออกจะถมไป** ยิ่งเจอเพื่อคอเดียวกัน กวนเดียวกันละเป็นไม่ได้ จิกกัดสุดฤทธิ์ ยิ่งบรรดานักรองชายยอดนิยมนะโดนหมด ที่นี้กรองหญิงเสียงยิ่งกว่ากลองแตก กลับชมได้เป็นวัน ๆ แถมปากก็บ๊อใจยังไม่คอยตรงกัน ปากก็บอแก้วเกลียดกระเทยเขาใส่ แต่พอนองแกลงเพศมาเคาะประตูห้อง พี่แกก็ไม่เคยปฏิเสธสักที

**ผู้ชายดี ๆ มีแค่เฉพาะตอนโปรโมชัน** พอคบหากันเป็นแฟนแล้วละก็อย่าหวังว่า สิ่งที่ดี ๆ เคยประทับใจในตอนโปรโมชันจะวนกลับมาใหม่ **แถมที่สำคัญ** ยิ่งเพิ่มโปรสตอร์เบอร์รี่ขึ้นเทพอีกต่างหาก เรียกได้ว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน พี่ทานไมยอมรับเด็ดขาด ไหน ๆ ดูสิ อ่านแล้วสำรวจดูว่าคุณผู้ชายหนึ่งนั้นหรือเปล่า เพราะถ้าใจจริงรับยอมรับแล้วปรับปรุงเสีย เพราะไม้อย่างนั้นคุณเองก็ขึ้นคาน สาว ๆ ไม่แลใดนะจะบอกให้

จำเอาไว้เป็นผู้ชายไว้ว่าจะเลือกได้ฝ่ายเดียว เดี่ยวนี้ผู้หญิงเขาก็เลือกเป็นเหมือนกันนะ เขาใจว่าผู้ชายหลาย ๆ คนอยากได้ผู้หญิงดี ๆ มาเดินเคียงข้าง แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น คุณละดีพอสำหรับเธอแล้วหรือยัง ?

